

Từ những điển hình

Là một trong những phong trào lớn của ngành Giáo dục, thi đua dạy tốt, học tốt đã thu hút sự hưởng ứng tích cực của các trường học. Từ việc thực hiện các nội dung của phong trào đã phát huy tính sáng tạo, đổi mới phương pháp dạy và học của giáo viên, học sinh. Ngành Giáo dục Thái Thụy là một trong những đơn vị triển khai và thực hiện tốt các phong trào thi đua của ngành. Trong thực hiện Nghị quyết số 29 về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, Thái Thụy là huyện chọn nội dung tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo khoa học kỹ thuật cho học sinh và ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy. Ông Đỗ Trường Sơn, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thái Thụy chia sẻ: Phong trào thi đua dạy tốt, học tốt của huyện Thái Thụy đã đi vào chiều sâu. Từ phong trào này, rất nhiều giáo viên trên địa bàn huyện đã có nhiều giải pháp sáng tạo trong đổi mới phương pháp dạy học. Đặc biệt, các giáo viên trong huyện đã tích cực ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy. Các cuộc thi khoa học kỹ thuật thu hút hàng nghìn học sinh và giáo viên tham gia và mang lại nhiều sản phẩm thiết thực phục vụ đời sống. Các buổi sinh hoạt chuyên đề được Phòng tổ chức thực tiễn tại các điểm cầu thu thuận lợi cho cán bộ, giáo viên tiếp thu kiến thức. Nhờ thế, phong trào thi đua dạy tốt,

Lan tỏa phong trào thi đua “Hai tốt”

Xác định thực hiện tốt phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt” là nhiệm vụ quan trọng trong công tác giáo dục và đào tạo, những năm qua, ngành Giáo dục đã tập trung đẩy mạnh phong trào này kết hợp chặt chẽ với các phong trào thi đua yêu nước và việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó, góp phần đưa sự nghiệp giáo dục và đào tạo của tỉnh vượt qua khó khăn, thử thách, từng bước phát triển trên tất cả các lĩnh vực.



Học sinh Trường THCS Hưng Đạo (Tiền Hải) trong tiết học.

học tốt của ngành Giáo dục Thái Thụy đã diễn ra sôi nổi, từ đó xuất hiện nhiều nhà giáo, học sinh là những điển hình tiên tiến trong huyện, trong tỉnh như: em Hà Công Minh với máy cho tôm, cá ăn tự động, cô giáo Giang Thị Lan Anh (Hiệu trưởng Trường Tiểu học Diêm Điền) với việc đổi mới phương pháp quản lý đã thay đổi diện mạo của nhà trường...

Không chỉ riêng huyện Thái Thụy, các địa phương khác trong tỉnh cũng xuất hiện nhiều mô hình, cách làm hay nhằm nâng cao chất lượng, đổi mới phương pháp dạy và học. Nhiều trường học đã phát động mỗi cán bộ, giáo viên có ít nhất từ 1 - 2 sáng kiến kinh nghiệm hiệu quả áp dụng trong giảng dạy; đồng thời chỉ đạo đội ngũ giáo viên triển khai dạy học theo

chuẩn kiến thức, kỹ năng, điều chỉnh nội dung dạy học phù hợp. Từ phong trào viết sáng kiến kinh nghiệm, cách dạy học trải nghiệm của cô giáo Phạm Hồng Lê, giáo viên môn Lịch sử, Trường THCS Kỳ Đồng (Hưng Hà) đã được nhiều giáo viên trong tỉnh học hỏi và thực hiện. Sinh ra và lớn lên tại mảnh đất văn hiến, cô Lê đã khiến học sinh yêu thích môn Lịch sử hơn với

những tiết học trải nghiệm tại các di tích lịch sử tại Hưng Hà như: đền Trần, đền Tiên La hay từ đường nhà bác học Lê Quý Đôn... Nhờ thế, học sinh hứng thú, yêu thích môn học hơn. Đặc biệt, kiến thức về lịch sử địa phương của các em cũng được phong phú hơn nhiều.

Thực sự lan tỏa

Từ phong trào thi đua dạy tốt, học tốt, đội ngũ cán bộ, giáo viên trong toàn ngành đã tích cực ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý và giảng dạy đạt hiệu quả cao. Các hoạt động thao giảng, hội giảng, trao đổi kinh nghiệm nâng cao tay nghề được đẩy mạnh. Nhờ đó đã phát huy được tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh trong học tập. Công tác tự học, nghiên cứu và viết sáng kiến kinh nghiệm của đội ngũ cán bộ, giáo viên được duy trì thường xuyên. Bên cạnh đó, các đơn vị giáo dục thường xuyên tổ chức sinh hoạt chuyên đề, cử giáo viên tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng nhằm tạo

điều kiện cho giáo viên trao đổi kinh nghiệm giảng dạy, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Qua đó, giáo viên có dịp được học tập nhiều kinh nghiệm trong công tác giảng dạy và kịp thời nắm bắt các nội dung đổi mới trong chương trình dạy học. Về phía học sinh, các em được tiếp nhận phương pháp giáo dục mới là lấy học sinh làm trung tâm. Nhờ thế, các em đã có thể làm chủ kiến thức, mạnh dạn, tự tin hơn trong quá trình học tập.

Với sự đổi mới toàn diện, năm học 2017 - 2018, ngành Giáo dục đã đạt nhiều thành tích đáng kể. Trong kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia, Trường THPT Chuyên Thái Bình có 38 học sinh đoạt giải, trong đó có 4 giải nhì, 11 giải ba và 23 giải khuyến khích. Toàn tỉnh có 2 dự án khoa học kỹ thuật được chọn để tham gia cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia. Trong kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh dành cho học sinh lớp 9 và lớp 12, toàn tỉnh có 1.321 học sinh đoạt giải, trong đó có 95 giải nhất, 341 giải nhì, 409 giải ba. Ngành Giáo dục huyện Vũ Thư đã xuất sắc vươn lên vị trí dẫn đầu toàn đoàn.

Với những thành tích trong phong trào thi đua “Hai tốt”, năm học vừa qua, ngành Giáo dục có nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu được Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND tỉnh tặng bằng khen, cờ thi đua; nhiều cá nhân là chiến sĩ thi đua cấp tỉnh.

DẶNG ANH

“Sắc hoa” tại Làng Văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam



(chinphu.vn) Từ 1/12/2018 - 2/1/2019, tại Làng Văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội) sẽ diễn ra các hoạt động với chủ đề “Sắc hoa”. Đây là chuỗi các hoạt động nhằm tăng cường cảnh sắc thiên nhiên gắn với không gian văn hóa và hoạt động của đồng bào các dân tộc mừng vui những ngày cuối năm, chuẩn bị cho một năm mới với những mong muốn về sự tốt đẹp, sự sung túc của bản làng, quê hương.

“Sắc hoa” giới thiệu các hoạt động dân ca, dân vũ, ẩm thực, sân vật phong phú của các dân tộc góp phần giới thiệu nét văn hóa, phong tục tập quán của đồng bào, tạo điểm đến, thu hút khách du lịch, từng bước hoàn thiện sản phẩm du lịch Làng Văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam, góp phần tạo không khí tung bừng đón chào năm mới 2019.

Các hoạt động có sự tham gia của khoảng 200 đồng bào, nghệ sĩ, diễn viên, sinh viên, gồm: 13 dân tộc đang hoạt động hàng ngày là dân tộc Mường (Hà Giang), dân tộc Khơ Mú (Điện Biên), dân tộc Thái (Sơn La), dân tộc Tày (Thái Nguyên), dân tộc Mường (Hòa Bình), dân tộc Dao (Thành phố Hà Nội), dân tộc Tà Ôi, Cơ Tu (Thừa Thiên - Huế), dân tộc Xơ Đăng (Kon Tum), dân tộc Raglai (Ninh Thuận), dân tộc Ê Đê (Đắk Lắk), dân tộc Ba Na (Gia Lai), dân tộc Khmer (Siêu Tráng).

Vào thời điểm gần tới thời khắc đón năm mới 2019, Ban tổ chức sẽ huy động thêm khoảng 30 đồng bào dân tộc của 2 dân tộc Mường, dân tộc Lào tỉnh Điện Biên từ ngày 28/12/2018 - 1/1/2019; 15 đồng bào dân tộc Kháng huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La từ ngày 28/12/2018 - 1/1/2019; cùng sự tham gia của Nhà hát múa rối Việt Nam, Học viện Âm nhạc Việt Nam, Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Việt Bắc.

Điểm nhấn của chương trình là không gian “Chợ phiên vùng cao chào đón năm mới 2019” tái hiện không gian chợ mang đậm sắc màu văn hóa của vùng cao phía Bắc, nơi mua bán, trao đổi hàng hóa và là nơi gặp gỡ giao lưu, sinh hoạt văn hóa với bức tranh đa dạng, phong phú, sinh động về sản vật văn hóa dân tộc. Tại đây sẽ giới thiệu tinh hoa nghệ thuật thủ công truyền thống của dân tộc Mường, nghệ thuật cốm dân tộc Lào, tỉnh Điện Biên và đặc biệt sẽ tái hiện lễ hội rượu cần của dân tộc Kháng, tỉnh Sơn La.

Hai kỹ sư trẻ Việt Nam lọt top 100 cá nhân bảo mật thế giới năm 2018

(vtv.vn) Mới đây, tập đoàn Microsoft của Mỹ đã công bố danh sách top 100 cá nhân bảo mật thế giới năm 2018 (Hacker mũ trắng).

Hai kỹ sư là Trần Tiến Hùng và Đỗ Quang Thành, đến từ Trung tâm An ninh mạng Viettel, đơn vị trực thuộc Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội là những người Việt Nam đầu tiên nằm trong bảng danh sách được vinh danh này.

Hai kỹ sư trẻ thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu chuyên sâu, phát triển, tư vấn các giải pháp trong lĩnh vực an toàn thông tin trên không gian mạng, đã tìm ra những lỗ hổng trong hệ thống của Microsoft.

Trong đó, Trần Tiến Hùng tìm ra 3 lỗ hổng nâng quyền trên cả hai hệ điều hành Windows 7 và Windows 10 - một lỗi nguy hiểm ở mức độ gần như cao nhất. Còn Đỗ Quang Thành đã phát hiện ra lỗi trong giao diện đồ họa của Windows, tức là lỗi nằm ngay trong chính “trái tim của hệ điều hành”.

Microsoft đánh giá, chỉ cần tìm ra được những lỗi trên, tin tặc sẽ nhanh chóng tấn công và chiếm quyền kiểm soát toàn bộ hệ điều hành máy tính, cũng như chiếm đoạt thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng của người dùng.

Theo ước tính, mỗi năm, nền kinh tế toàn cầu thiệt hại khoảng gần 500 tỷ USD do tội phạm mạng.

THU THỦY

Kiến Xương

Vượt khó hoàn thành nhiệm vụ tuyển quân

Để chuẩn bị cho ngày tân binh lên đường nhập ngũ, hiện nay 37 xã, thị trấn của huyện Kiến Xương đã và đang bước vào đợt sơ khám tuyển nghĩa vụ quân sự.

Có mặt tại xã Quang Lịch, một trong những địa phương được cho là khó khăn nhất của huyện Kiến Xương trong công tác khám, tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ chúng tôi đã phần nào cảm nhận được cái khó của địa phương. Ngay trong ngày đầu thực hiện sơ khám, gần 9 giờ sáng Quang Lịch mới có 6 thanh niên tới thực hiện nhiệm vụ khám tuyển. Ông Nguyễn Văn Lương, Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã cho biết: Địa phương đã rà soát nguồn từ tháng 10 với tổng số 111 thanh niên trong độ tuổi thực hiện khám tuyển nghĩa vụ quân sự, trong đó 48 đối tượng học cao đẳng, đại học, số còn lại có 57 thanh niên là người Công giáo. Với số lượng nguồn nhiều như trên, song ông Lương lại khẳng định việc đi khám tuyển cũng rất khó. Nguyên nhân chính



Cán bộ Trạm Y tế xã Quang Lịch (Kiến Xương) thực hiện sơ khám tuyển cho các đối tượng trong độ tuổi nhập ngũ.

là ý thức chấp hành của người dân kém. Ngoài ra, căn bản xã, các ban, ngành, đoàn thể ngày đêm đi vận động, tuyển truyền, thậm chí đi mua tờ nhà dân ban đêm song vẫn rất khó khăn. Trong những ngày khám tuyển ở trạm xã, cán bộ xã phân thành tổ phụ trách trực ở từng thôn và

tăng cường xuống tận nhà dân với quyết tâm sẽ cố gắng hoàn thành chỉ tiêu trên giao.

Thượng tá Đỗ Văn Phong, Phó Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Kiến Xương cho biết: Xác định công tác tuyển quân năm 2019 sẽ khó khăn hơn bởi chỉ tiêu trên giao dự kiến sẽ

cao hơn năm ngoái khoảng 30 trường hợp. Ngoài ra, còn rất nhiều nguyên nhân khác như số thanh niên đổ vào các trường cao đẳng, đại học ngày càng cao, doanh nghiệp ngày càng phát triển sẽ thu hút phần lớn số thanh niên nằm trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ vào làm việc. Bên cạnh đó, số thanh niên đã tốt nghiệp cao đẳng, đại học nhưng không về địa phương thực hiện nghĩa vụ quân sự mà ở các thành phố lớn để tìm kiếm việc làm. Hay tình trạng thanh niên trốn tránh trách nhiệm, dùng nhiều cách để qua mặt cán bộ y tế như dùng thuốc để loạn nhịp tim, tăng nhiệt áp cũng là điều rất khó kiểm soát...

Thực trạng trên, để quyết tâm hoàn thành chỉ tiêu trên giao, Ban CHQS huyện đã tham mưu cho huyện ban hành các văn bản chỉ đạo các ban,

ngành, đoàn thể cũng như các xã, thị trấn vào cuộc. Huyện cũng đã đổi mới công tác tuyên truyền, không chỉ bằng văn bản mà còn tuyển truyền trên hệ thống đài truyền thanh, bảng tin rơi tại các hộ dân. Hiện tại, Ban CHQS huyện phối hợp với ngành Y tế tham mưu cho huyện thành lập hội đồng giám định sức khỏe trên tinh thần tăng cường quán triệt công tác tuyển chọn, gọi công dân bảo đảm sức khỏe. Tham mưu cho UBND huyện tiến hành kiểm tra, giám sát công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2018 và phương hướng triển khai nhiệm vụ tuyển quân năm 2019 của 37 xã, thị trấn. Trên cơ sở đó nhằm phát hiện những xã còn khó khăn, vướng mắc để báo ban chấp hành tháo gỡ. Ngoài ra, Ban CHQS huyện cũng với Phòng Tư pháp huyện mở lớp bồi

Nhiệt huyết với công tác vận động quần chúng

Nhiệt tình, tận tụy trong công việc, gần gũi, gương mẫu trong cuộc sống là nhận xét của bà con nhân dân hai xã Thái Thượng và Thái Đô (Thái Thụy) nói về Thiếu tá Nguyễn Hữu Huấn, nhân viên vận động quần chúng Đồn Biên phòng Trà Lý.

Tháng 3/1991, anh Huấn nhập ngũ tại Tiểu đoàn huấn luyện 19, Bộ đội Biên phòng Thái Bình. Đến năm 1995, anh được điều động về Đồn Biên phòng Trà Lý nhận nhiệm vụ. Sau 14 năm công tác tại đây, anh được tăng cường lên tỉnh Lai Châu làm nhiệm vụ. Thiếu tá Nguyễn Hữu Huấn chia sẻ: Năm 2009, sau khi tăng cường lên công tác tại tỉnh Lai Châu, tôi được cấp trên phân công giữ chức danh Phó Bí thư thường trực Đảng ủy một xã nghèo ở địa phương. Qua thời gian công tác tại đây, tôi đã học hỏi được nhiều kinh nghiệm, cơ sát thực tế “3 bám, 4 cùng” với đồng bào Tây Bắc. Ở cương vị

công tác mới thường xuyên tiếp xúc với dân, tôi luôn tâm niệm một điều là phải làm sao hiểu được tâm tư, nguyện vọng của nhân dân để bà con tin tưởng và ủng hộ. Bởi thế, tôi luôn nêu cao tinh thần tự học, tự rèn, chú trọng đầu tư thời gian tự học tập, nghiên cứu, nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, tìm ra các phương pháp, cách làm hay, hiệu quả để hoàn thành nhiệm vụ công tác Đảng và công tác chuyên môn.

Sau 3 năm tăng cường, anh Huấn trở về Đồn Biên phòng Trà Lý tiếp tục công tác, trong đó từ năm 2014 đến nay, anh được đơn vị phân công phụ trách xã. Địa

bản Đồn Biên phòng Trà Lý quản lý 13km bờ biển của hai xã Thái Thượng và Thái Đô. Đây là địa bàn có nhiều động 6 công dân trên địa bàn tự nguyện giao nộp 18 quả pháo, 6 tràng pháo có trọng lượng gần 10kg và 2 khẩu súng tự chế... Thiếu tá Nguyễn Hữu Huấn cho biết thêm: Vận dụng những kinh nghiệm từ thực tiễn khi còn công tác tại Lai Châu, bản thân tôi đã tích cực tham mưu cho Đảng ủy, Chỉ huy đơn vị tổ chức tham gia giúp nhân dân phát triển kinh tế - xã hội, nhất là tham gia xây dựng nông thôn mới, phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, thực hiện chương trình “Nâng bước em đến trường”... góp phần

với bản văn hóa, dài truyền thanh và tổ chức, đoàn thể các xã trên 31 lượt tin, bài tuyên truyền; trực tiếp vận động 6 công dân trên địa bàn tự nguyện giao nộp 18 quả pháo, 6 tràng pháo có trọng lượng gần 10kg và 2 khẩu súng tự chế...

Thiếu tá Nguyễn Hữu Huấn cho biết thêm: Vận dụng những kinh nghiệm từ thực tiễn khi còn công tác tại Lai Châu, bản thân tôi đã tích cực tham mưu cho Đảng ủy, Chỉ huy đơn vị tổ chức tham gia giúp nhân dân phát triển kinh tế - xã hội, nhất là tham gia xây dựng nông thôn mới, phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, thực hiện chương trình “Nâng bước em đến trường”... góp phần

nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân trên tuyến. Không những vậy, tôi cùng với đồng đội còn thường xuyên gặp gỡ, động viên, giúp đỡ ngư dân vươn khơi, bám biển, nâng cao hiệu quả khai thác thủy sản; tham mưu cho đơn vị phối hợp xây dựng 1 mô hình tự quản bền bãi an toàn, 2 mô hình tổ tàu thuyền tự quản an toàn, 2 mô hình xã, hộ đạo không ma túy và tệ nạn xã hội...

Gần 4 năm gắn bó với bà con nhân dân hai xã Thái Thượng và Thái Đô, những việc làm vì nghĩa của Thiếu tá Nguyễn Hữu Huấn cùng với đồng đội đã để lại nhiều tình cảm tốt đẹp trong lòng người dân nơi đây. Ông

Nguyễn Văn Chiến, thôn Bích Du, xã Thái Thượng tâm sự: Chúng tôi luôn biết ơn cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Trà Lý và tinh cảm, trách nhiệm của anh Huấn. Với mỗi gia đình ở đây, các anh như con cháu trong nhà. Mọi công việc chung, việc riêng khi cần giúp đỡ, các anh ấy đều có mặt. Đối với anh Huấn, đã nhiều năm phụ trách xã Thái Thượng, anh đã cùng

bà con giáo dân Giáo xứ Bích Du xây dựng và duy trì hiệu quả mô hình “Xú, hộ đạo không ma túy và tệ nạn xã hội”. Nhờ vậy, nhiều năm liền Giáo xứ không có người nghiện ma túy. Năm nào, Giáo xứ cũng có từ 2 - 4 thanh niên nhập ngũ, bà con giáo dân luôn yên tâm lao động sản xuất.

Với những thành tích đạt được, 3 năm liên tục (2014 - 2016), Thiếu tá Nguyễn

Hữu Huấn đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Năm 2017, anh được tặng bằng khen của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và nhiều giấy khen của các cơ quan, đơn vị địa phương. Năm 2018, anh vinh dự được tặng bằng khen của UBND tỉnh trong thực hiện phong trào thi đua quyết thắng giai đoạn 2013 - 2018.

TẮT ĐẠT



Thiếu tá Nguyễn Hữu Huấn (thứ hai từ trái qua) cùng đồng đội gặp gỡ bà con giáo dân thôn Bích Du, xã Thái Thượng (Thái Thụy).